

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษากลายเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่สำหรับให้นิสิตและบุคลากรได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสร้างสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร วิทยาลัยการศึกษา

งบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 แผนงาน งานจัดการศึกษาวิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดอุดหนุน จำนวน 110,318.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ ตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 002 /2565 ในเกณฑ์หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ) ครบตามที่ระบุในแผนการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม 1.6 แนบท้ายโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยในการดำเนินการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 110,318.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

1. ขอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ ดังนี้

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วันที่ในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ	20 ม.ค. 2565	คณะกรรมการหมวดที่ 5
สำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ (ภูมิทัศน์)	7 ก.พ. 2565	คณะกรรมการหมวดที่ 5
ประกาศและคัดเลือกผู้รับเหมา	9 ก.พ. 2565	คณะกรรมการหมวดที่ 6

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วันที่ในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์	10 ก.พ. 2565 – 12 พ.ค. 2565	ผู้รับจ้าง (ร้านลิลิต)
ตรวจรับงานการปรับปรุงภูมิทัศน์	12 พ.ค. 2565	คณะกรรมการหมวดที่ 5

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรม

โครงการ	ตัวชี้วัดที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่	เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ใช้สอยได้มากกว่าร้อยละ 80	มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ใช้สอยได้มากกว่าร้อยละ 80

ปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยการศึกษา



ปลูกหญ้ามาเลเซีย พร้อมลงน้ำยาเคลือบกันเชื้อรา 400 ตร.ม.



รื้อแนวคันทหิน ฉาบ พร้อมทาสีดำ (ปูนฉาบ พร้อมทาสี)



ดอกไม้ต่าง ๆ ดอกคอสมอส, ดอกพิทูเนีย, เข็มอินเดีย, สัngerณี, บลูชันเวีย, ฟอเก็ตมีนี่อต, เวอปีน่า, กล้ายไม้มีอคคาร่า, คละสี พร้อมดินปลูก

